

ชื่อเรื่อง	ศึกษาเรื่อง "ความสุข" จากพระธรรม สดุดี 1:1-3
ผู้จัดทำ	นางสาวเจนจิรา กันทา
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ศาสนาจารย์ ดร.ดำรงไท อูปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	วันที่ 2 มิถุนายน 2552
จำนวนหน้า	59 หน้า
คำสำคัญ	ความสุข

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการค้นคว้าเรื่อง "ศึกษาเรื่อง "ความสุข" จากพระธรรมสดุดี 1:1-3" เพื่อศึกษาถึงเรื่องความสุขที่ปรากฏในพระธรรมตอนนี้ โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็น 4 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 "บทนำ" เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญในการเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา สมมุติฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเขียนวิทยานิพนธ์ และวิธีดำเนินการเขียนวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่อง "ความสุข" จากพระธรรมสดุดี 1:1-3 โดยมีขอบเขตการศึกษาด้วยวิธีการอรรถาธิบาย สมมุติฐานของผู้เขียนคือ เรื่องของ "ความสุข" ที่ปรากฏในพระธรรมสดุดี 1:1-3 นั้น ถือเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งคริสตชนสามารถนำแนวทางในพระธรรมสดุดี 1:1-3 มาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อจะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าในเรื่อง "ความสุข" ที่ปรากฏในพระธรรมสดุดี 1:1-3 ต่อไป

บทที่ 2 "ความหมายของความสุข" เป็นการศึกษาความหมายของคำว่า "ความสุข" โดยศึกษาความหมายโดยทั่วไป ซึ่งมีความหมายว่า "ความสบายกายสบายใจ" เป็นความสุขที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะในด้านร่างกายเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงความสุขทางด้านจิตใจด้วย จากนั้น

ได้ทำการศึกษาความหมายของ “ความสุข” ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และศึกษาความหมายของ “ความสุข” ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยในภาษาฮีบรูใช้คำว่า “אַשְׁרָיָה” (อาเชร) มีความหมายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมายถึงความสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความสุขที่อยู่ภายในจิตใจ ความสุขนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่รับมาจากผู้อื่น แต่เป็นความสุขที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้ และยังหมายถึงการอวยพระพรของพระเจ้าที่ทรงโปรดอวยพระพรให้แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ ด้วย

ส่วนในภาษากรีกใช้คำว่า “μακάριος” (มาคาริออส) มีความหมายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ไม่ต่างจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมากนัก ซึ่งถือว่าเป็นความสุขใจ เป็นความอิมเอิบใจที่พระเจ้าทรงประทานให้ แต่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้เพิ่มลักษณะสำคัญที่ไม่อยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม นั่นคือเรื่องของ “ขีดสูงสุดแห่งความสุข” ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของความสุขที่ได้รับในปัจจุบันนี้หรือในโลกนี้เท่านั้น แต่เป็นความหวังในภายภาคหน้า โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอด คือความสุขนิรันดร์ในสวรรค์ซึ่งมาจากพระองค์

บทที่ 3 “ความสุข” จากพระธรรมสดุดี 1:1-3 เป็นการศึกษาค้นคว้าเบื้องหลังของพระธรรมสดุดีในภาพรวมทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าใจในความเป็นมาของสดุดีบทที่ 1 ที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้า และในบทนี้ผู้เขียนได้ทำการอธิบายพระธรรมสดุดี 1:1-3 โดยทำการอธิบายทุกข้อ

บทที่ 4 “สรุปและข้อเสนอนะ” ผู้ศึกษาได้ทำการสรุปความจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอสิ่งที่พบจากการศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่อง “ความสุข” ที่พบในพระธรรมสดุดี 1:1-3 ดังต่อไปนี้

1. ความสุขที่เกิดจากการรู้จักปฏิเสธ
2. พระธรรมของพระเจ้านำความสุขมาสู่ชีวิต
3. ความสุขในการเชื่อฟัง